

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายทองเหลือง สวมมอญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗		ประธานสภา
๒	นายบุญเรียง เวียงซ้อง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕		รองประธานสภา
๓	นายพันธุรัก ทุมพร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑		
๔	นางสาวอังคณา ทรัพย์ขำ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒		
๕	นายสุมิตร สอนโพนงาม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓		
๖	นายกฤษณ์ วงศ์จำปา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔		
๗	นายอัครินทร์ แก้วโพนงาม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖		
๘	นายนพดล หลงเชิง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘		
๙	นางสาวโชติกา ปาโท	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙		
๑๐	นายสุภาพ ต่ายห้างหัว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐		
๑๑	นายสิงห์ สนิทพจน์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑		
๑๒	นายเสมอ ผักผือ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒		
๑๓	นางกิงดาว ธุระพันธ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓		
๑๔	นางกัญญา ทุมพร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔		
๑๕	นางธิพาภรณ์ อูปแก้ว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕		
๑๖	นายธนพล มงคลเคหา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชัยยนต์ ดิษฐสุนนท์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ		
๒	นายชนันต์ชัย พัทธคำสุดดี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ		
๓	นางคำภีร์ ทำสีทา	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ		
๔	นายสุริยาธูท ทองหนองบัว	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ		
๕	นายกิตติเกียรติ หงษ์ศรี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ		เลขานุการสภา
๖	นายนิยม เศรษฐโร	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ		
๗	นางรัตน์สมัย ปันงาม	หัวหน้าสำนักปลัด		
๘	นางสาวทิพย์นา สุตขารี	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม		
๙	นายกันตภณ เนตรวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๑๐	นางสาวศิริพันธ์ สาลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๑๑	นายพิเชษฐ์ อ่อนสองชั้น	นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา		
๑๒	นางสาวนิมนวล ปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ		
๑๓	นางสาวจิรานุช สนิทพจน์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน		

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

ผู้มาประชุม	๑๖ คน
ผู้ไม่มาประชุม	- คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	๑๓ คน
เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๓๐ น.
<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u>	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	<u>เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว</u> (การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖) มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
ประธานสภาฯ	
ที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมจำนวน ๑๕ เสียง
<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>	<u>เรื่องญัตติการพิจารณา</u>
ประธานสภาฯ	<u>๓.๑ พิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย</u> <u>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (วาระที่สอง ชั้นแปรญัตติ)</u> ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๑ กำหนดว่าในการพิจารณาร่าง ข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่ คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้นเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง อื่นถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีกถ้า ข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหม่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มี มติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณา เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่มีการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ ถ้าขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง ตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม

/สภาท้องถิ่น..

ประธานสภาฯ

สภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ เมื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ไต่ระดับไว้ในวันตามวรรคสาม แล้วให้
ประธานท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
วันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วนในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ไต่ระดับไว้เท่านั้น

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา ในการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่หนึ่ง ไปแล้ว และสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และกำหนดให้ยื่นคำขอแปรญัตติ ภายในวันที่
๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. และคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม
๒๕๖๖ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำคำท่านใดยื่นเสนอคำแปรญัตติใดๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ ลำดับต่อไปขอเชิญ นายสุภาพ ต่ายห้างหว่า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้
รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติฯ ให้ที่ประชุมได้ทราบ เชิญครับ

นายสุภาพ ต่ายห้างหว่า
(ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐)

เรียนประธานฯ กระผม นายสุภาพ ต่ายห้างหว่า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติฯ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม
๒๕๖๖ ในเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น ของทุกวัน โดยวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๖.๓๐ น เป็นวันเวลาสุดท้ายของการเสนอคำแปรญัตติต่อ คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ คณะกรรมการฯ ได้มาทำ
หน้าที่รับคำเสนอแปรญัตติฯ ตามวันและเวลาข้างต้น ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ ประสงค์
จะยื่นคำเสนอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ แต่อย่างใด กรณีไม่มีผู้ยื่นคำแปรญัตติฯ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จึงเป็นหน้าที่ของคณะ
กรรมการฯ ที่จะได้พิจารณาร่วมกัน และเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

/คณะกรรมการแปรญัตติ...

คณะกรรมการแปรรูปคดีได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้แล้วมติเห็นชอบว่ามีความเหมาะสมและครอบคลุม ทุกแผนงานแล้ว รวมทั้ง โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในตอนหนึ่งตอนใด ไม่มีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ และไม่มีคณะกรรมการขอสงวนความเห็นให้คงไว้ตามร่างเดิม

ประธานสภา

เมื่อคณะกรรมการแปรรูปคดีร่างฯ ได้รายงานผลการประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านทราบแล้ว ในวาระที่สองจึงไม่มีคำแปรญัตติและแก้ไขแต่ประการใด โดยคณะกรรมการแปรรูปคดีได้มีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับเดิม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะลงมติเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ต่อไปผมจะขอมติต่อที่ประชุมสภา อบต. เพื่อขอความเห็นชอบการผ่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติหรือไม่ ได้โปรด ยกมือครับ

มติที่ประชุม

-ลงมติเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรรูปคดีให้ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับเดิมด้วยมติเสียงข้างมาก (เห็นด้วย ๑๕ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และประธานสภาฯงดออกเสียง)

ประธานสภา

-เมื่อที่ประชุมไม่มีการลงมติเป็นอย่างอื่นเป็นอันว่า ในวาระที่สอง (ขึ้นแปรญัตติ) ที่ประชุมได้ยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามร่างฉบับเดิม

ประธานสภา

๓.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระที่สาม (ขึ้นลงมติ)
ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕๒ กำหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำเสนอ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เห็นชอบ จำนวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง และประธานสภาฯงดออกเสียง

/เรื่องอื่นๆ...

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภาฯ

ที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ

ในระเบียบวาระอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็นเรื่องอื่นๆ หรือไม่

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๒ .๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายกิตติเกียรติ หงษ์ศรี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายทองเหลือง สวนมอญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางกิงดาว ฐระพันธ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายสุมิตร สอนโพนงาม)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายธนพล มงคลเคหา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ